



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงยกพระชนูปถัมภ์มหาเศวตฉัตรตามโบราณราชประเพณี และพระราชทานไฟหลวงอัญเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ</p> <p>-ด้าน พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิตวีรากร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ กล่าวว่า รพ.ตำรวจเตรียมหน่วยแพทย์ ฮ.ฉุกเฉินรองรับงานพระราชพิธี และขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่จะเดินทางมาในงานพระราชพิธี ควรมีน้ำ ผ้าเย็น พัดมาด้วย ส่วนคนที่มีโรคประจำตัว สุขภาพไม่ดี ไม่ควรที่จะเข้าไปเบียด เพราะการเข้าไปช่วยเหลือทำได้ยาก และจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการแพทย์ กรมแพทยทหารบก ซึ่งมีกรมการแพทย์ สธ. เป็นแม่ข่าย ทุก 20 เมตร จะมีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลประชาชน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำเตรียมพร้อมร่างกายร่วมพระราชพิธี หากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ไอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน งดการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ จนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หมั่นสังเกตอาการ รับประทานยาลดไข้ และใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการไอต่อเนื่อง แน่นหน้าอก หรือมีไข้เกิน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนนำหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ, สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ, ล้างมือด้วยน้ำสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ, รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและมีความสะอาดทางโภชนาการ, รับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง, ลดการทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด, ต้มน้ำสะอาด, งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ</p> <p>สำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ หากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่ใช่หลอดดูดน้ำ แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่น</p> <p>-เสนอข่าว "ศูนย์เอร์วิน กทม." แนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน ที่จะมาร่วมงานพระราชพิธี</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ร.15333 ฉก.ปัตตานี 25 พร้อมแพทย์ทหารเคลื่อนที่ ตั้งจุดบริการรักษาผู้ป่วยฟรีบริเวณที่ตั้งซุรรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยตรวจโรคและมอบยารักษาพร้อมแจกยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ คณะแพทย์ทหารเคลื่อนที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงที่นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีฐานะยากจน พร้อมกับตรวจรักษาอาการ มอบยา และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9</p>
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์</p> <p>มติชน คอลัมน์เหยี่ยว</p> <p>ถลาลม</p>	<p>ความคืบหน้าคดีรพ.สต.ชนแดน</p> <p>-เสนอข่าว นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี ต.ช.ปาล์ม อายุ 3 ขวบ ที่พิการเนื่องจากถูกนายเกต นาดมทอง อายุ 68 ปี อาสาสมัคร รพ.สต.บ้านใหม่ ชับรชชน ศาลแขวงขอนแก่นพิพากษาจำคุก 6 เดือนและรอลงอาญา ว่า คดีทางแพ่งที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 ล้านบาทนั้น สำนักงานอัยการได้รับแต่งตั้งให้กระทรวงสาธารณสุข จึงต้องดูว่าการที่แม่เด็กมาขอทนายว่าความให้ทางแพ่งจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของอัยการนั้น จะขัดกันกับงานของสำนักงานอัยการหรือไม่ โดยในวันที่ 20 ต.ค. จะพาไปนางปวีณา (แม่) และต.ช.ปาล์ม ไปพบและปรึกษาเรื่องความช่วยเหลือกับ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งจะทำเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากกองทุนของกระทรวงยุติธรรมในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายจะเข้าพบ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เพื่อขอรับความช่วยเหลือและเจรจาเรื่องคดีความ เพื่อหาทางออกร่วมกันทางมนุษยธรรม เบื้องต้นตนได้พูดคุยกับ นพ.เจษฎาแล้ว ได้รับทราบเรื่องและยินดีให้เข้าไปพบและปรึกษา</p> <p>-กล่าวว่า กรณีดังกล่าว การฟ้องคดีอาญาชนะ ศาลสั่งจำคุกนายเกต 6 เดือน ปรับ 3,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี แต่คดีแพ่งที่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข เป็นจำเลยที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นจำเลยที่ 2 เรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บาท ศาลนัดไกล่เกลี่ยหลายครั้งยังไม่ได้ข้อยุติ ประเด็นที่น่าสนใจคือ "พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539" เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้เดือดร้อนจากการปิดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ จึงให้หน่วยงานสังกัดชุดใช้ความเสียหายแทนเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดก่อน จากนั้นหน่วยงานค่อยไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งพ.ร.บ.นี้เคยถูกนำมาบังคับใช้อายัดทรัพย์สินอดีตนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ศาลยังมีคำพิพากษา เพื่อชุดใช้ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังใน 10 จังหวัด สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 65 แห่ง เปิดบริการได้ตามปกติ 54 แห่ง เปิดให้บริการจุดอื่น 11 แห่ง ที่ผ่านมามีทีมแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ 102 ทีม ผู้รับบริการรวม 7,605 ราย ได้แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 135,000 ชุด ทั้งนี้ ได้กำชับให้เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ข้อมูลในปี ตั้งแต่เม.ค.-16 ต.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 2,425 ราย เสียชีวิต 48 ราย จึงขอให้รับล้างทำความสะอาดหลังลุยน้ำโคลนและเช็ดให้แห้งทุกครั้ง หากมีอาการปวดศีรษะ มีไข้สูง ให้รีบพบแพทย์ นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยตาแดงแล้ว 89,155 ราย จึงขอให้ป้องกันตนเองโดยการล้างมือให้สะอาด อย่าให้แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องใช้ หากป่วยไม่ควรซื้อยามาหยอดเอง ให้ไปพบแพทย์หรือ จนท.สาธารณสุขทันที</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นอนงบัวลำภู ปก.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างเต็มที่</p> <p>-ชาวบ้านใน ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ยังคงเดือดร้อนหนัก หลังน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมรพ.สต.บ้านเลน เจ้าหน้าที่ต้องอพยพขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ไปไว้ในที่สูง และเตรียมตั้งเต็นท์เปิดให้บริการประชาชนริมถนนสายโผงเผง-บางบาล และจะต้องพายเรือเข้าไปช่วยเหลือแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภายในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมขัง โดยนางวันเพ็ญ สมจิตต์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเลน กล่าวว่า ระดับน้ำเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเอ่อล้นเข้าท่วมรพ.พื้นที่ชั้นล่าง จนต้องขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นในไว้ที่สูงบนชั้นที่ 2 เดือดร้อนมา 1 สัปดาห์แล้ว</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>บทบรรณาธิการ</p> <p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p> <p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์เล่นกับไฟ</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-กล่าวว่า กรณีของตน บอดี้สแลม คงต้องแยกแยะระหว่างการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของภาครัฐ กับคนที่อาสาทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง การวิพากษ์วิจารณ์ควรอยู่บนพื้นฐานเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากอคติหรือมีวาระซ่อนเร้นทางการเมือง มิฉะนั้นจะเป็นการบั่นทอนคนที่อาสาเสียสละ ทำดีเพื่อสังคม เป็นพฤติกรรมของพวกมือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำ</p> <p>-กล่าวว่า เสียงชื่นชมและให้กำลังใจคุณเรื่องวิ่งระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ในรพ.ต่าง ๆ กับการตั้งข้อสังเกตเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลงบประมาณด้านสาธารณสุข เป็นประเด็นที่น่าทำความเข้าใจให้ชัดเจน ระหว่างเรื่องสังคมสงเคราะห์กับสวัสดิการสังคม เรื่องทำความดีแสดงน้ำใจจิตอาสากับการบริหารจัดการของรัฐ เรื่องช่วยเหลือประเทศชาติและเพื่อนมนุษย์กับภาระหน้าที่ในการทำงานและวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรื่องหนึ่งคืองานหลักและอีกเรื่องเป็นส่วนส่งเสริม</p> <p>การทำความดีของพลเมืองและมีเสียงทักท้วงไปถึงการทำงานของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง ไม่ควรถูกนำมาใช้ตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ ควรแยกประเด็นให้ชัดเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบถูกลดความสำคัญ หรือถูกแปลเจตนาผิดว่าบั่นทอนผู้ทำความดี</p> <p>-เสนอบทความ ปรากฏการณ์ 'พี่ตูน' ในสมรภูมิวิภาวะ ว่า การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะสร้างความรำคาญใจให้ทั้งฝ่ายทุนและวิชาชีพ แต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนไทยหันมาตั้งคำถามกับภาษีที่จ่ายไป รวมถึงระบบโครงสร้างการใช้จ่ายของภาครัฐ</p> <p>-กล่าวว่า ดีใจที่ร็อกสตาร์คนดังไม่หันเหไปกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่เตรียมร่างกายเพื่อก้าวคนละก้าวเต็มที่ เป็นตัวอย่างให้ผู้ตั้งใจทำดีมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ</p>
<p>มติชน</p>	<p>หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว 10 องค์กรเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัยแห่งประเทศไทย นำโดย นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล เลขาธิการมูลนิธิสุก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>31 นครราชสีมา เดินทางมายื่นหนังสือถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด กพฉ. เพื่อขอให้พิจารณาชะลอการออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรออกประกาศ เพราะกู้ชีพที่ผ่านการอบรม 120 ชั่วโมงมีจำนวนไม่มาก แต่หน่วยกู้ชีพชั้นพื้นฐานของมูลนิธิต่าง ๆ ที่เป็นจิตอาสาที่ผ่านการอบรมต่ำกว่า 120 ชั่วโมง มีถึง 1 แสนคน ดังนั้น สพฉ.ควรเพิ่มอัตรากู้ชีพขั้นสูงที่ผ่านการอบรม 120 ชั่วโมงให้มากกว่าก่อน เพราะหากออกประกาศเลย จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับการส่งต่อที่รวดเร็ว เนื่องจากกู้ชีพพื้นฐานไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล ยืนยันว่า การปฏิบัติงานกู้ชีพของหน่วยงานหรือมูลนิธิต่าง ๆ ยังสามารถให้การช่วยเหลือพื้นฐาน และส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมายังสถานพยาบาลได้ตามปกติ ส่วนข้อเรียกร้อง จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาหารือรับฟังความเห็นประมาณ พ.ย.นี้</p> <p>ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้จะทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการแพทย์ฉุกเฉินให้มิตศักยภาพ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ โดยจะประสานโรงเรียนแพทย์ให้ช่วยเรื่องการอบรม การให้รถกู้ชีพมีมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วประเทศ เบื้องต้นกำหนดเฉพาะสิริธรก่อน ให้ใช้สีเขียวมะนาวเพื่อให้เห็นแตกต่างได้แต่ไกลและรู้ได้ว่าเป็นรถกู้ชีพ มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการกู้ชีพ โดยเฉพาะเรื่องการประสานกับทีมแพทย์ในรพ.ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และยังช่วยคุ้มครองคนทำงาน เชื่อว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหากู้ชีพแย่งรับผู้ป่วยและเรียกเก็บเงินได้อีกด้วย เบื้องต้นจะออกมาใช้นำร่องในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ข้อควรรู้</p>	<p>สิทธิรถฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข้อมูลว่า ตามกฎหมายรถทั่วไปจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงให้รถฉุกเฉิน ซึ่งผู้ขับขีรถฉุกเฉินมีสิทธิดังนี้ 1.ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือเสียงไซเรน 2.หยุดรถหรือจอดรถในที่ห้ามจอด 3.ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนด 4.ขับรถผ่านสัญญาณจราจรที่ให้รถหยุด 5.ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเลี้ยวรถ</p>
<p>มติชน</p>	<p>เชื้อราปนเปื้อนในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทิพทวิวรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร ออย. กล่าวถึงกรณีมีการตรวจพบสารพิษจากเชื้อราโอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A) ในเมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด ว่า ออย.มีการตรวจสอบสารพิษหรือสารปนเปื้อนในอาหารอย่างสม่ำเสมอ โดยสารโอคราท็อกซิน เอ ซึ่งเป็นสารพิษที่สร้างจากเชื้อราและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั้น ปัจจุบันใช้ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ที่กำหนดให้มีการปนเปื้อนในเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบดได้ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และปนเปื้อนในกาแฟสำเร็จรูปพร้อมชงได้ไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ยาชอมบี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากกรณีมีการแชร์คลิปชายชาวต่างประเทศใช้คีระโซกกระจกหน้ารถเมลล์อย่างบ้าคลั่ง และคลิปหญิงสาวนั่งอยู่ที่กระบะรถตำรวจ ตาแข็ง ลักษณะคล้ายคนเมา โดยสันนิษฐานว่าเกิดจากยาเสพติดที่เรียกว่าฟลักกา (Flakka), Bath Salts หรือยาชอมบี้</p> <p>ออย.ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ฟลักกามีชื่อทางเคมีว่า Pyrrolidinovalerophenone ถูกควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.1971 มีลักษณะเป็นผง สีขาวคล้ายเกลือ ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท หลอดเลือดและหัวใจ อาจทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกทางจิตที่รุนแรง รูปแบบที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผงและเม็ดจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตและในตลาดขายยาผิดกฎหมาย ออย.ได้เสนอให้ควบคุมสารดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้รมว.สธ.ลงนาม ดังนั้น ขอเตือนวัยรุ่น อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดนี้</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ TVช่องNBT กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ใช้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ด้านการรักษาพยาบาล ว่า สธ.มีมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในคนและในสัตว์ 2.ด้านการรักษาพยาบาล 3.ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4.ด้านการเตรียมความพร้อม 5.ด้านการสื่อสารความเสี่ยง และ 6.ด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องมีการบูรณาการงานร่วมกับภาคส่วนอื่นด้วย</p> <p>พญ.วรายา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 และไม่มีรายงานโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ตั้งแต่ปี 2551 แต่ยังพบสัตว์ปีกป่วยตายใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ป่วยไข้หวัดนกและสัตว์ปีกป่วยตายจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งยังพบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกบริเวณแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง ไก่ชน รวมถึงการปนเปื้อนของเชื้อในอุปกรณ์ต่างๆ หรือยานพาหนะ
ข่าวสด	<p>โรคเมลิออยโดสิส</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิษ ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ทั่วไปในดินและน้ำ มักพบในช่วงหลังฝนตก 1-2 เดือน ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. 2560 พบผู้ป่วย 13 ราย แยกเป็น สงขลา 5 ราย ตรัง 4 ราย พัทลุง 4 ราย และมีผู้เสียชีวิตที่สงขลา 3 ราย สาเหตุที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอาจเป็นเพราะฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานชะเอาเชื้อขึ้นมาอยู่ที่ผิวดิน อากาศโดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หรือมีไข้เป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุ หายใจไม่สะดวก หรือหอบเหนื่อย ซึมแบบไม่รู้ตัว บางรายมีอาการคล้ายโรคปอดบวมรุนแรง บางรายมีอาการคล้ายวัณโรค</p>
ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<p>วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันทันตกรรมให้บริการทางทันตกรรมเนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน แก่ผู้ป่วย 300 ราย ฟรี ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.นี้ ที่คลินิกบริการ สถาบันทันตกรรม</p>
กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p>แอปฯ ค้นหาภาวะข้อไหล่ติด</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติคิดค้น “นวัตกรรมเครื่องมือวัดข้อไหล่ด้วยตนเอง” (TAN Scale) ด้วยหลักการ 3 ข้อคือ 1.วัดเองได้ 2.ใครใช้ก็ได้ 3.สามารถทราบผลทางคลินิกได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ได้รับรางวัลนวัตกรรมบริการภาครัฐดีเด่นแห่งชาติจากก.พ.ร. ปัจจุบันจัดทำเป็นคู่มือและส่งให้โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศนำไปทดลองใช้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึง “โครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง เฉลิมพระเกียรติ 80/84 พรรษา” ว่า ดำเนินการร่วมกับ พอ.สว และรพ.ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในปี 2549 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อสนองพระราชดำริในหลวง ร.9 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ช่วยลดระยะเวลาผู้ป่วยรอคิวผ่าตัดหัวใจ และลดจำนวนผู้ป่วยสะสมที่รอคิวผ่าตัดหัวใจ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ศาลยกฟ้องคดีซีแอลยา</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น ให้ยกคำร้องคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ฯ ยื่นฟ้อง ก.พาณิชย์ รมว.พาณิชย์ กรมการค้าภายใน และคกก.แข่งขันทางการค้า ออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีคกก.การแข่งขันทางการค้าวินิจฉัยว่า การที่บ.แอ็บบอตยกเลิกการขอขึ้นทะเบียนยาและอาหารเสริม 10 รายการกับอย.ไทย หลังจากไทยประกาศซีแอลยาคาเลตตราซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีของบ.แอ็บบอต ไม่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542</p>
M2F	<p>กทม.สุ่มตรวจคุณภาพอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. มอบหมายให้สำนักอนามัย กทม. ตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ สารกันรา ยาฆ่าแมลง เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตามตลาดและแหล่งจำหน่ายอาหาร 50 เขต เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ</p>
ข่าวสด	<p>ชุมชนปลอดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหนองมนรมย์ ต.เสียว จ.ศรีสะเกษ รวมใจเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตามเจตนารมณ์ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวง ร.9 เลิกเหล้าตลอดชีวิต ได้รับมอบป้ายชมรมคนหัวใจเพชรและเกียรติบัตรเชิดชูคนหัวใจหิน 17 หมู่บ้าน โดยสสส.เน้นส่งเสริมให้เกิดพื้นที่รูปธรรมในการจัดการตนเอง ใช้ความเข้มแข็งของชุมชนขับเคลื่อนจากระดับตำบล เป็น “อำเภอยุทธศาสตร์ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า”</p>
มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>สุขภาพแรงงานต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ทางการกัมพูชาเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองตามความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง และกลุ่มบัตรสีชมพู เน้นให้บริการกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ 1 พ.ย. 2560 โดยศูนย์ที่ระยองและสงขลาจะมีหน่วยงานฝ่ายไทยเข้าไปดำเนินการใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รวมถึงการตรวจสอบสุขภาพและการประกันสุขภาพจาก สธ.
กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์	<p>ยุทธศาสตร์จัดการติดยาต้านจุลชีพคน-สัตว์</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวชุตินา บุญยประภัศร รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ครม.ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการติดยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 และนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการติดยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติในการจัดการปัญหาการติดยาต้านจุลชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการติดยาต้านจุลชีพของไทย ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้ยา และควบคุมเชื้อติดยาในคนและสัตว์</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>นาโนโรบอต</p> <p>-เสนอข่าว สวทช.เริ่มพัฒนาระบบอุปกรณ์นาโนที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิตนาโนโรบอต ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่นำมาใช้ในวงการแพทย์ ช่วยการผ่าตัด และนำส่งยาที่ใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยบ.กูเกิ้ล คาดการณ์ว่าจะสามารถนำมาใช้จริงในร่างกายของมนุษย์ภายในปี 2573</p>
เพจ Drama-addict	<p>น้ำดื่มปรับโมเลกุล</p> <p>-โพสต์ข้อความถามไปยัง ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีมีน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งแอบอ้างสรรพคุณว่าเป็นน้ำดื่มที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด ดีที่สุดสำหรับร่างกายมนุษย์ เข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้น ทำให้เซลล์ชุ่มชื้น ชะลอวัยได้ โดยเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นวิทยาศาสตร์ลวงโลก พร้อมทั้งอธิบายเรื่องโครงสร้างและโมเลกุลของน้ำว่าไม่ต่างจากน้ำดื่มปกติ</p>
เพจ เชื่อแมวเหอะ (รู้ไหมว่าตัวเองโดนหลอก)	<p>แตงกวาล้างช่องคลอด</p> <p>-เผยแพร่ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Dr Jen Gunter เตือนกรณีมีการแชร์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ แนะนำให้ใช้แตงกวาปอกเปลือก สวนล้างช่องคลอด อ้างว่าเป็น Natural cleanser ปรับ pH ทำให้มีกลิ่นสดชื่น ระบุว่า อย่านำสิ่งแปลกปลอมไปสวนล้างช่องคลอด ซึ่งปกติมีกลไกป้องกันเชื้อโรคอยู่แล้ว การนำอะไรใส่เข้าไปจะก่อความกลไกนั้น ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch